



รายงานวิจัย  
เรื่อง

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับ  
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
The Development of Learning and Teaching English Media About Job by using Ctivinspire  
Program for Prathomsuksa 1 Student of Demostration School  
Suansunandha RajabhatUniversity

บุตรีรินทร์ จิวพานิชย์ และคณะ

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ปีงบประมาณ 2560

## คำนำ

นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี แผนของกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่า การศึกษาไทย 4.0 เป็นฉบับเครื่องด้านการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 23 กล่าวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คู่คุณธรรม

ผู้รายงานพบว่า สาเหตุที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียน คือ วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง อาชีพ นักเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่ทางโรงเรียนกำหนด (ร้อยละ 75) จากการจัดการเรียนการสอน พบว่า การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ดังนั้นผู้รายงานจึงได้จัดทำชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำการเรียนรู้ ผู้รายงานหวังว่าการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการสร้างชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ นักเรียนและมีค่าต่อวงการศึกษาระยะอื่นและคุณค่าต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รายงานขอขอบแต่บุพการีและครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้รายงาน

นางบุตรีรินทร์ จิวพานิชย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire  
สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้วิจัย นางบุตรีรินทร์ จิวพานิชย์

### บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 63 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบสอนในวิชาภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีคุณภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้อุ้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่ากับ 83.91 / 86.98 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนบนทเรียนบนเว็บ โดยใช้ t - test เท่ากับ 58.61 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาพบว่าได้แก่ ชุดการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพ 83.91 / 86.98 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีค่า t เท่ากับ 58.61 และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อุ้ในรายวิชาอื่นต่อไป

คำสำคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โปรแกรม ActivInspire โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา